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Ágætu þingfulltrúar.  
 
Ég sækist hér eŌir umboði ykkar Ɵl að vinna fyrir ykkur áfram, með setu í framkvæmdastjórn 
ÍSÍ. Ég brenn fyrir hreyfinguna og hef gert lengi, tel mig hafa mikið Ɵl málanna að leggja.  
Ég vill breyta ásýnd hreyfingarinnar, gera hana meira áberandi í þjóðfélaginu, og þannig 
draga fram í dagsljósið allt það frábæra starf sem unnið er í grasróƟnni. Ég trúi að með auknu 
markvissu kynningar og markaðsstarfi sé hægt að gera mun betur.  
ÍþróƩhreyfingin á ekki að vera í þeirri stöðu að banka með betlistaf á dyr ráðamanna, hvort 
sem er hjá ríki eða sveitarfélögum. Heldur eiga ráðamenn að banka á dyr 
íþróƩahreyfingarinnar og óska eŌir samstarfi, ávinningurinn er svo augljós. Ávinningur sem 
lyŌir ásýnd íbúabyggða, ýƟr undir áhuga nýrra kynslóða á búsetu, auk þess að vera ein 
kröŌugasta forvörn sem uppalendur eiga kost á. Okkar starf á að vera að halda þessum 
staðreyndum á loŌi. KröŌugt íþróƩastarf er, án nokkurs vafa ein megin undirstaða blómlegs 
þjóðfélags.    
 
Ég óska móƞrambjóðendum mínum alls hins besta í komandi kosningum. 


